



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Phát huy vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển đất nước

Triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với đại diện nữ lãnh đạo và các nhà khoa học nữ. Ảnh: DUONG GIANG - TTXVN

Chiều 7-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao Giải thưởng Kovalevskaia nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu bày tỏ phần khởi về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành và toàn xã hội đã dành cho phụ nữ Việt Nam trong suốt

chiều dài lịch sử và nhất là những năm gần đây. Phụ nữ Việt Nam ngày càng được tạo điều kiện phát triển mọi mặt, có nhiều đóng góp xứng đáng xây dựng gia đình và tham gia trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tỷ lệ phụ nữ tham chính ngày càng cao, nhiều phụ nữ là cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; số lượng cán bộ trí thức nữ tham gia nghiên cứu khoa học ngày càng tăng; phụ nữ là nông dân, công nhân, người lao động, văn nghệ sĩ, công chức, viên chức. (Xem tiếp trang 2) PV

Chiều 8-3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định (21-5-1963 - 21-5-2023). Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm; Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban Tổ chức.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày Dự thảo Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm; thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Theo đó, các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định được Ban TVTU chỉ đạo thực hiện trang trọng, ý nghĩa gồm chuỗi các hoạt động: Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nam Định và vinh danh các gương điển hình tiên tiến; Cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Nam Định - Nam Định với Bác Hồ"; Cuộc triển lãm "Nam Định in dấu chân Người" tại Bảo tàng tỉnh; Hội thảo "Nam Định



Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VIẾT DƯ

60 năm thực hiện lời dạy của Bác"; Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo thực hiện; thời gian dự kiến lúc 20 giờ 5 phút, thứ sáu, ngày 19-5-2023, tại Nhà Văn hóa

Trung tâm tỉnh 3-2 và được truyền hình trực tiếp trên Kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Tại hội nghị, các thành viên Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định đã đồng ý nhiều ý kiến cụ thể vào Dự thảo Kế hoạch của tỉnh nhằm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành công chung của sự kiện, thể hiện

niềm tự hào và lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc khẳng định, việc tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định là dịp thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định (Xem tiếp trang 4) XUÂN THU

Tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa xuân

Vụ xuân năm nay, nhờ sự tập trung chỉ đạo sản xuất của UBND tỉnh, ngành Nông nghiệp, bà con nông dân các địa phương đã hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ đề ra. Theo đánh giá của Sở NN và PTNT, diện tích, cơ cấu giống và cơ cấu mùa vụ đều bảo đảm kế hoạch, định hướng theo chỉ đạo của tỉnh. Để bảo đảm lúa xuân phát triển tốt, UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tập trung chăm sóc lúa xuân như: quan tâm tiến hành tía dặm để bảo đảm mật độ phù hợp; chú trọng bón thúc cho lúa bằng kali, đạm urê hoặc sử dụng các loại phân NPK chuyên dùng bón thúc; duy trì mức nước mặt ruộng 2-3cm để bảo đảm phân bón phân giải tốt, hạn chế lúa cỏ...

học kỹ thuật, kỹ năng và quy trình chăm sóc lúa xuân, cách sử dụng phân bón đúng cách trong giai đoạn đầu vụ cho lúa xuân phát triển. Tăng cường các biện pháp diệt chuột, ốc bươu vàng, cỏ dại, lúa cỏ (lúa mà) bằng phương pháp thủ công, thuốc sinh học. Triển khai cung ứng các loại vật tư nông nghiệp để bà con nông dân chủ động thời gian bón thúc cho lúa xuân phát triển. Trong điều kiện thời tiết thay đổi thất thường, thuận lợi và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại sâu bệnh hại lúa, ngành Nông nghiệp, UBND các huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn và các HTX dịch vụ nông nghiệp chủ trọng phân công cán bộ khuyến nông thường xuyên bám đồng ruộng kiểm tra, phát hiện sớm sâu bệnh để khuyến cáo nông dân có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. VẤN ĐẠI

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TỪ QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA

Đô thị hóa giữ vai trò thúc đẩy nhanh sự tăng trưởng kinh tế bởi đặc trưng có sự tập trung cao các yếu tố như vốn, lao động, dịch vụ công nghệ kỹ thuật, khả năng kinh doanh của các cá thể, tổ chức tranh thị trường và sự tác động qua lại lẫn nhau giữa nhiều yếu tố (quy mô, ngoại ứng, nội sinh...) tại các vùng đô thị. Do đó, các giải pháp đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa tại các địa bàn theo quy hoạch luôn được tỉnh chú trọng thực hiện và đã đạt những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. (Xem tiếp trang 3)



Khu đô thị Dệt may xây dựng trên nền đất khu Nhà máy Liên hợp dệt cũ, tạo điểm nhấn về cảnh quan, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch của thành phố Nam Định. Bài và ảnh: THANH THÚY

Hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân tỉnh Hà Giang

Nhằm hỗ trợ quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ nông sản cho hội viên nông dân tỉnh Hà Giang, Hội Nông dân tỉnh đã có công văn đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên triển khai thực hiện. Theo đó, Hội Nông dân tỉnh đã phát động tới cán bộ Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đăng ký mua ủng hộ tối thiểu mỗi đồng chí 5kg cam sành; những địa phương có điều kiện mở rộng đến các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở, chỉ hội trưởng, hội viên nông dân. Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các hộ sản xuất, kinh doanh giới thiệu ký mua trên tinh thần tự nguyện. Phân đầu mỗi huyện, thành phố đăng ký

mua tối thiểu 500kg. Hội Nông dân tỉnh giao cho Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh là đầu mối nhận hàng, giao đến Hội Nông dân các huyện, thành phố để phân phối đến các cơ sở Hội. Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh đã mở gian hàng quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ cam sành Hà Giang tại đường Trần Huy Liệu (thành phố Nam Định). Số lượng sản phẩm cam sành toàn tỉnh tiêu thụ trong đợt hỗ trợ này là 15 tấn. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh nhằm chung tay góp sức, giảm bớt một phần khó khăn trong tiêu thụ cam sành cho hội viên nông dân tỉnh Hà Giang. LAM HỒNG

Agribank Nam Định quay số mở thưởng Chương trình tiết kiệm

Chiều 8-3, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Nam Định đã phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh tổ chức quay số mở thưởng Chương trình tiết kiệm "Xuân sang

gửi tiền - Nhận liền Honda CR-V" dưới sự chứng kiến và giám sát của các ban, ngành liên quan cùng đại diện các khách hàng tham gia chương trình. (Xem tiếp trang 4) ĐỨC TOÀN

TIN THẾ GIỚI
Phụ nữ Việt Nam đóng góp to lớn cho hòa bình, phát triển của đất nước, khu vực và quốc tế
Ngày 7-3, nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) dưới sự chủ trì của

Bộ trưởng Ngoại giao Mozambique (Chủ tịch HĐBA tháng 3-2023) đã thảo luận về chủ đề "Phụ nữ, hòa bình và an ninh: Hướng tới kỷ niệm 25 năm Nghị quyết 1325". Tham dự phiên thảo luận có đại diện gần 90 nước thành viên, trong đó có nhiều nguyên thủ và gần 40 bộ trưởng. Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn

TIN TRONG NƯỚC
KHÁNH HOÀ Xuất khẩu cá ngừ đại dương giảm 30%
Hiện tỉnh Khánh Hòa có 64 doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản. Trong đó, nhiều doanh nghiệp xuất

khẩu cá ngừ đại dương lớn chuyên xuất khẩu do các thị trường lớn như: Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản... Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Khánh Hòa cho biết, 2 tháng đầu năm 2023, số lượng hàng xuất khẩu cá ngừ đại dương của các doanh nghiệp tại Khánh Hòa đi các thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật đều khó khăn, giảm đến 30% (Xem tiếp trang 2) PV

Phát huy vai trò của hợp tác xã

trong phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các địa phương và sự đồng thuận, chuyển đổi tư duy của người dân về kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX), số HTX thành lập mới của tỉnh ngày một tăng. Các HTX chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX 2012 đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với việc phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, từ đó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thích hợp, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội...

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT), năm 2022, toàn tỉnh có 378 HTX nông nghiệp, tăng 13 HTX so với năm 2021. Thành lập mới 18 HTX, 5 HTX giải thể và chuyển đổi sang loại hình khác. Các HTX đã thể hiện được vai trò trong tổ chức liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, tham gia tích cực vào các chuỗi liên kết giá trị. Tiêu biểu như mô hình sản xuất phân hữu cơ để sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và công nghệ Nhật Bản của HTX Sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Nam Cường, xã Yên Cường (Yên). HTX đã liên kết với các hộ dân quy hoạch vùng sản xuất tập trung với quy mô 7ha để gieo trồng các loại rau cung cấp cho các cửa hàng, đại lý bán nông sản sạch/an toàn tại thành phố Nam Định, Hà Nội và các bếp ăn tập thể ở khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh với sản lượng 150 tấn/năm. Hiệu quả kinh tế mang lại cho các hộ dân tham gia liên kết sản xuất cao gấp 3-4 lần so với trồng lúa trước đây. Trong chăn nuôi, chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ lợn sữa giữa các HTX chăn nuôi, cơ sở thu gom lợn sữa, nuôi lợn Móng Cái trên địa bàn tỉnh với Công ty TNHH Công Danh (thành phố Nam Định) với sản lượng 4.000 tấn/năm, lợi nhuận đạt 6 tỷ đồng/năm...

Thực tế phát triển các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh thời gian qua cho thấy, các HTX

nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và liên kết, hợp tác phát triển sản xuất, cũng là hướng đi tất yếu cho phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Với điều kiện thực tế hiện nay của các địa phương trong tỉnh thì mô hình HTX trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp khá phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Bởi lẽ có hợp tác liên kết mới tập trung đất đai - tư liệu sản xuất chính để tạo ra vùng sản xuất tập trung, những cánh đồng lớn, vùng nguyên liệu và điều kiện cần thiết để áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn hóa về chất lượng sản phẩm, tạo ra khối lượng hàng hóa đủ lớn đáp ứng yêu cầu của chuỗi tiêu thụ/phân phối hiện đại, khắc phục những hạn chế của kinh tế hộ nhỏ, lẻ hiện có.

Mặc dù mới thành lập và đi vào hoạt động từ đầu năm 2022 nhưng Liên hiệp HTX Khánh Hưng (Vụ Bản) đã bước đầu khẳng định được vai trò trong việc "dẫn dắt" sản xuất, kinh doanh của các HTX, hộ thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Khánh Hưng Hoàng Văn Bốn cho biết: "Nhờ Liên minh HTX tỉnh, Sở NN và PTNT tư vấn, hướng dẫn

về thủ tục pháp lý; UBND huyện Vụ Bản tạo điều kiện hỗ trợ về mặt bằng, Liên hiệp HTX Khánh Hưng đã xây dựng được cửa hàng kinh doanh đa trung bày, giới thiệu và bán các loại nông sản, thực phẩm sạch tại trung tâm thị trấn Gôi. Đây đều là sản phẩm OCOP của các HTX thành viên bày bán như: Gạo Dự Hương, trứng gà, thịt bò 3B, cá... đã được đóng gói người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn". Không dừng lại ở đó, Liên hiệp HTX Khánh Hưng còn chủ động liên kết với các doanh nghiệp, HTX trong tỉnh để giới thiệu, quảng bá và bán nông sản chất lượng tốt đến tay người tiêu dùng. Nhờ đó, Liên hiệp HTX tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 6 lao động...

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 và phát huy tốt vai trò trong liên kết phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới". UBND tỉnh đã lồng ghép bố trí kinh phí từ

nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho 127 HTX nông nghiệp xây dựng kho lạnh, cửa hàng kinh doanh tiêu thụ sản phẩm, vật tư, cơ sở thu mua, chế biến, bảo quản nông sản. Tích cực phát huy vai trò của Hiệp hội Nông sản sạch, xây dựng Trung tâm Giới thiệu sản phẩm nông nghiệp sạch tỉnh, tạo điều kiện để các HTX, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trang trại giới thiệu sản phẩm nông sản và xúc tiến thương mại. Nhờ hỗ trợ của HTX phát triển ổn định, bền vững, đồng thời phát huy tối vai trò trong thúc đẩy hình thành, duy trì các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, thời gian qua Sở NN và PTNT đã triển khai 32 lớp dạy nghề nông nghiệp cho 1.097 lao động nông thôn từ nguồn kinh phí của tỉnh; tổ chức 10 lớp tập huấn cho cán bộ quản lý các HTX nông nghiệp của 10 huyện, thành phố. Trong năm nay dự kiến hỗ trợ 31 dự án máy cấy lúa cho các địa phương. Hướng dẫn triển khai 13 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp với quy mô từ 25-30 hộ/dự án. Phối hợp với các ngành, các địa phương tăng cường hỗ trợ các HTX tổ chức tốt các dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp, mở rộng cung ứng các dịch vụ mới; hỗ trợ, tạo điều kiện cho HTX thuê đất, tập trung ruộng đất để hình thành một số mô hình liên kết chuỗi giá trị sản xuất - tiêu thụ nông sản hàng hóa và mô hình kinh tế hợp tác; hỗ trợ xây dựng các mối liên kết giữa các HTX với nhau, với doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác trong cung cấp dịch vụ đầu vào, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên; thúc đẩy các HTX nông nghiệp phát triển chuỗi giá trị nông sản, sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chương trình mới xã một sản phẩm (OCOP) và gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. bằng nhiều giải pháp đồng bộ giúp các HTX dịch vụ nông nghiệp của tỉnh phát huy vai trò cầu nối liên kết nông dân với doanh nghiệp, tạo động lực quan trọng để phát triển hướng tới nền nông nghiệp sạch, an toàn, phát triển bền vững./

Bài và ảnh: **VĂN ĐẠI**



Với sự hỗ trợ của hợp tác xã, nông dân xã Yên Dương (Yên) luôn yên tâm phát triển sản xuất các loại rau màu hàng hóa phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

Siết chặt quản lý chất lượng SẢN PHẨM HÀNG HÓA

Siết chặt quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (SPHH) không chỉ góp phần bảo vệ sản xuất và tiêu dùng trong nước mà còn mang ý nghĩa giữ gìn thương hiệu, uy tín quốc gia. Thời gian qua, hoạt động quản lý chất lượng SPHH được các sở, ngành chức năng của tỉnh tích cực triển khai, góp phần quan trọng ngăn chặn hàng hóa không đảm bảo chất lượng gây ảnh hưởng quyền lợi và uy tín của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường cạnh tranh, kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.



Lực lượng Quản lý thị trường, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn niêm phong phân bón hóa học lưu thông trên thị trường để kiểm định chất lượng.

Các ngành chức năng chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn công bố tiêu chuẩn chất lượng áp dụng cho SPHH. Trong đó, đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 28 văn bản quản lý về chất lượng SPHH thuộc các lĩnh vực được phân công, tập trung chủ yếu vào SPHH thiết yếu có ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động. Tổ chức 80 lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật cho gần 7.000 người; in và phát hành trên 31 nghìn tờ rơi,

120 sổ tay, treo 200 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định về chất lượng SPHH. Nhiều phong trào, hoạt động nâng cao chất lượng SPHH trong doanh nghiệp được phát động, tổ chức như: Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ quản lý nhằm cải tiến năng suất chất lượng; tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia; chứng nhận và công bố hợp chuẩn cho chất lượng SPHH; bảo hộ sở hữu trí tuệ; đổi mới thiết bị, công nghệ... góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở, doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa đảm bảo chất lượng. Cùng với công tác tuyên truyền, các sở, ngành đã đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực thi đảm bảo chất lượng SPHH của các doanh nghiệp, cơ sở. Qua đó, đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều hành vi gian lận về chất lượng, đo lường, ghi nhãn hàng hóa; hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng cho các nhà sản xuất và người tiêu dùng trong tỉnh. Trong năm 2022, các sở quản lý chuyên ngành đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 1.539 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh và xử lý vi phạm 79 lượt cơ sở (chiếm 5,13% cơ sở được kiểm tra) vi phạm các quy định của Nhà nước về đo lường

và chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm; xử phạt vi phạm hành chính với hình thức cảnh cáo và phạt tiền tổng số 414 triệu đồng; tạm giữ, tiêu hủy nhiều loại SPHH không đảm bảo chất lượng. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 14 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 200 lượt cơ sở về việc chấp hành Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng SPHH, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đo lường và lấy ngẫu nhiên 29 mẫu hàng hóa lưu thông trên thị trường để khảo sát chất lượng. Qua đó phát hiện 2 mẫu hàng hóa vi phạm về đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và chưa lưu giữ hồ sơ chất lượng đầy đủ theo quy định tại nơi bán hàng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 118 đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 872 cơ sở, phát hiện 13 cơ sở có vi phạm chất lượng SPHH; xử phạt hành chính với số tiền gần 80 triệu đồng. Đồng thời tổ chức lấy 1.267 mẫu khảo sát về chất lượng thực phẩm nông, lâm, thủy sản và an toàn vật tư nông nghiệp. Lĩnh vực quản lý của ngành Y tế đã thực hiện thanh, kiểm tra tập trung vào các chuyên đề: Việc thực hiện quy định của Nhà nước về ATTP bếp ăn tập thể trong các doanh nghiệp, trường học; các cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống đóng bình, đóng chai, nước đá; việc hành nghề y, được tư nhân; việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý trang thiết bị y tế đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh... Qua các đợt thanh tra, kiểm tra, (Xem tiếp trang 4)

Bài và ảnh: **NGUYỄN HƯƠNG**

Phát huy vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển đất nước

(Tiếp theo trang 1)

giáo viên, nhà báo, luật sư, doanh nhân, vận động viên, cán bộ ngoại giao, lực lượng vũ trang... ngày càng có đóng góp bền bỉ, và to lớn.

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng và toàn thể phụ nữ Việt Nam; chị em nữ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, các quý vị đại biểu lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất. Thủ tướng Chính phủ cho biết, từ thuở bình minh của lịch sử dân tộc, phụ nữ nước ta đã nêu cao tinh thần yêu nước, bất khuất, khí phách quật cường mà hình ảnh tiêu biểu là Bà Trưng, Bà Triệu và nhiều bậc tiền liệt khác. Trong các cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại của dân tộc, những tấm gương luôn tỏa sáng của nữ chiến sĩ cách mạng cùng sự hy sinh cao cả của các Mẹ Việt Nam Anh hùng là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng; được Bác Hồ kính yêu dành tặng cho phụ nữ Việt Nam tấm chũr vàng "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".

Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới. Điều đó được thể hiện xuyên suốt qua các chủ trương, đường lối, chính sách, nhất là Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 16 của Trung ương, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư, Hiến pháp năm 2013, Luật Bình đẳng giới... Năm qua, mặc dù trong bối cảnh với nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự nỗ lực, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và sự cố gắng của chính chị em, công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới đã có nhiều kết quả tích cực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Nội vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần quan trọng

vào thành tựu chung của đất nước. Người đứng đầu Chính phủ cũng thấu hiểu sâu sắc những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công tác phụ nữ. Để phát huy tài năng, trí tuệ, lòng nhân ái và truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, Hội Phụ nữ tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai thực chất các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Thủ tướng tin tưởng, truyền thống nhân hậu, đảm đang, trí tuệ và cống hiến sẽ được kế thừa, nuôi dưỡng và phát triển trong mỗi người phụ nữ Việt Nam để nuôi dưỡng tình yêu thương, hạnh phúc cho mỗi thành viên trong gia đình và đóng góp cho xã hội, cộng đồng; tỏa sáng, làm giàu thêm bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời đại mới, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng hùng cường và thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

* Tại buổi gặp mặt, thay mặt Hội đồng Giải thưởng Kovalevskaia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao Giải thưởng Kovalevskaia cho Tập thể nữ gồm 10 nhà khoa học thuộc Bộ môn Hóa dược, Khoa Công nghệ Hóa dược, Trường Đại học Dược Hà Nội và cá nhân Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Thắng, giảng viên cao cấp thuộc Viện Kỹ thuật hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội do có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc năm 2022.

Giải thưởng Kovalevskaia mang tên nhà toán học Nga Sophia Kovalevskaia, là giải thưởng uy tín cấp quốc gia thường niên dành tặng cho những tập thể, cá nhân nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn cuộc sống, đem lại nhiều lợi ích trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Từ năm 1985 đến nay, giải thưởng được trao cho hàng chục tập thể và cá nhân nhà khoa học nữ xuất sắc trên các lĩnh vực toán, lý, hóa, sinh, nông nghiệp, y học, công nghệ thông tin./

Vụ Bản xây dựng các mô hình điển hình trong công tác bảo vệ môi trường



Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, môi trường nông thôn huyện Vụ Bản luôn đảm bảo các tiêu chí sạch - xanh - đẹp.

Những năm qua, huyện Vụ Bản luôn quan tâm đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường (BVMT) thông qua việc xây dựng những mô hình điển hình, cách làm sáng tạo của các cấp, ngành, tổ chức hội, đoàn thể và nâng cao ý thức của người dân. Qua đó, tạo những chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Hàng năm, UBND huyện Vụ Bản đã ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo đầy mạnh công tác BVMT. Trên cơ sở kế hoạch của huyện, UBND các xã, thị trấn đã triển khai tổ chức ký cam kết với các ngành, đoàn thể, các thôn, xóm yêu cầu mỗi đơn vị thực hiện ít nhất một mô hình cụ thể trong công tác BVMT; gắn công tác BVMT với phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu... Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức hội, đoàn thể với vai trò là lực lượng nòng cốt đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền; nhân rộng các mô hình BVMT hiệu quả; khuyến khích người dân tham gia các dự án về BVMT; đưa công tác BVMT vào nội dung bình xét, chấm thi đua... Theo đó, Hội LHPN huyện phát động cán bộ, hội viên đầy mạnh phong trào xây dựng tuyến đường phụ nữ tự quản; tuyến đường hoa do phụ nữ trồng, chăm sóc; dùng làn đi chợ giảm thiểu rác thải từ túi ni lông; phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Hàng năm, Hội LHPN huyện phối hợp với Hội Phụ nữ các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia BVMT, lồng ghép nội dung BVMT vào các buổi sinh hoạt định kỳ, nói chuyện chuyên đề, giao lưu, tọa đàm, vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10), Ngày Môi trường thế giới (5-6)... Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp tập huấn cho chị em nâng cao nhận thức về nước sạch và vệ sinh môi trường, quản lý và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên; phát động các chiến dịch ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thực hiện phân loại rác thải tại

hộ gia đình; hạn chế sử dụng túi ni-lông; thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV); vận động hội viên và bà con nông dân không đốt rơm rạ, không xả thải rác bừa bãi... Bên cạnh đó, từ năm 2021, Hội LHPN huyện phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các lớp tập huấn về "Kỹ thuật sử dụng các chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia súc gia cầm" cho hội viên và người dân ở cả 18 xã, thị trấn. Nhiều xã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường; lồng ghép với tuyên truyền thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"... Đặc biệt, mô hình "Phân loại xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình" được triển khai từ năm 2018 đến nay đã thu hút gần 11 nghìn hộ gia đình tham gia. Hội Phụ nữ huyện phối hợp với Quỹ TYM (chi nhánh Yên Yên - Vụ Bản) hỗ trợ các xã, thị trấn có Quỹ TYM đứng chân 140 nếp đây hồ xử lý rác và 30 thùng ủ rác hữu cơ. Hỗ trợ phong trào "Xây dựng tuyến đường hoa", "Tuyến đường kiểu mẫu", hội viên phụ nữ trong huyện thường xuyên tìm hiểu cách trồng và chăm sóc các giống hoa phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, hình thành những tuyến đường hoa vừa đẹp, vừa đa dạng đã làm thay đổi diện mạo, cảnh quan nông thôn.

Tích cực tham gia BVMT, Hội Nông dân xây dựng các mô hình: Tuyến đường nông dân tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp; thu gom vỏ thuốc BVTV trên các cánh đồng; thu gom rác thải trên đường đồng ngõ; phát quang bụi rậm... Các cấp Hội Nông dân trong huyện thành lập tổ tự quản BVMT, đẩy mạnh tuyên truyền về việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Đến nay, 100% các chi Hội Nông dân ở các thôn, xóm đã thành lập tổ tự quản, với gần 1.600 hội viên tham gia. Toàn huyện đã xây dựng hơn 300 tuyến đường nông dân tự quản BVMT. Hội Nông dân các xã Hiến Khánh, Trung Thành, Hợp Hưng vận động hội viên trồng 4 tuyến đường cây xanh, dài 5,5km. Hội Nông dân xã Cộng Hòa đăng ký xây dựng 12 tuyến đường

(Xem tiếp trang 4)

Bài và ảnh: **NGỌC LINH**

TIN TRONG NƯỚC

(Tiếp theo trang 1)

so với cùng kỳ năm 2022. Tình trạng này khiến giá thu mua cá ngừ nguyên liệu giảm, tác động trực tiếp đến đời sống của rất nhiều ngư dân. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng hàng tồn kho ở thị trường tiêu thụ khá lớn. Doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ nhận rất ít đơn đặt hàng đã kéo theo giá cá ngừ nguyên liệu cũng giảm theo. Hiện nay, doanh nghiệp vẫn duy trì giá thu mua nguyên liệu cao hơn giá thị trường để động viên ngư dân bám biển, ổn định nguồn nguyên liệu.

THANH HÓA Nỗ lực "gỡ thẻ vàng" của EC trong lĩnh vực thủy sản

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều nỗ lực tăng cường kiểm soát để ngăn chặn các vi phạm nhằm góp phần "cứu" ngành thủy sản Việt Nam khỏi nguy cơ phát triển thiếu bền vững, cũng như bị "cắm cửa" hội nhập quốc tế...

Các lực lượng chức năng trong tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các cửa lạch, trên biển và chống khai thác IUU. Tại các cảng cá, lực lượng chức năng kiên quyết không cho tàu cá xuất bến đi khai thác

khí không bảo đảm các trang thiết bị an toàn, thủ tục giấy tờ theo quy định. Riêng về tàu cá từ 15m trở lên bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình mới được vượt khơi. Đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh đang có hơn 6.500 phương tiện tàu cá, trong đó thường xuyên hoạt động vùng ven bờ là 4.367 phương tiện, tàu hoạt động vùng lòng 972 chiếc và 1.165 phương tiện có chiều dài từ 15m trở lên đang ký hoạt động vùng khơi. Hiện đã có 1.124 tàu cá trên 15m lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định, số còn lại hộ nông thôn xuyên sưa chưa hay thua lỗ không hoạt động nên chủ tàu cam kết tạm thời chưa ra khơi./

Nam Định

Sôi nổi phong trào cải tiến mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện

Huấn bị cho công tác huấn luyện năm 2023, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tập trung nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện. Nhiều mô hình học cụ sáng kiến, cải tiến có giá trị sử dụng thuận tiện, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để phát huy hiệu quả các sáng kiến, cải tiến của các mô hình học cụ, từ cuối năm 2022 đến nay, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã quan tâm, đầu tư nhiều hơn cho việc nghiên cứu. Cụ thể, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT tổ chức hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ cấp cơ sở. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thành phố đã lựa chọn hơn 150 sản phẩm tham gia hội thi (trong đó có 75 sáng kiến, 81 cải tiến). Trong đó có một số sản phẩm có tính ứng dụng cao phục vụ trực tiếp cho hoạt động của LLVT tỉnh như: Cải tiến "Sào nâng dây" của Ban CHQS huyện Xuân Trường; sáng kiến "Thiết bị điều khiển từ xa cho phao cứu sinh" của Ban CHQS huyện Hải Hậu; cải tiến "Xe nâng hạ hòm hộp" của Phòng Kỹ thuật; cải tiến "Vam hiệu chỉnh bề khe ngắm súng ngắn K54" của Phòng Tham mưu; sáng kiến "Phần mềm tổng hợp dữ liệu ôn tập, kiểm tra nhận thức chính trị" của Ban CHQS thành phố Nam Định; cải tiến "Bộ thiết bị lấy phấn từ bồn ứng dụng cối 82mm" của Ban CHQS huyện Giao Thủy... Nhiều cơ quan, đơn vị đã tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến trên các lĩnh vực (tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật). Đối tượng tham gia dự thi rất đa dạng, gồm lực lượng bộ đội thường trực, dự

bị động viên, dân quân tự vệ. Nhiều đơn vị như: Ban CHQS huyện Xuân Trường, Nghĩa Hưng, thành phố Nam Định tập trung đầu tư kinh phí làm mới hệ thống bia bảng, vật chất huấn luyện với chất lượng cao, bền, đẹp, dùng kích thước, màu sắc, trọng lượng. Thiếu tá Nguyễn Văn Diếp, Trợ lý Quân khí, Ban Quân khí (Bộ CHQS tỉnh) chia sẻ: "Xuất phát từ tình hình thực tiễn của Đại đội kho Quân khí hàng năm phải vận chuyển, sắp xếp, đảo đạn một lượng lớn vật tư, đạn dược; đối với những khối đạn, vật tư cao việc đưa các hòm lên để sắp xếp rất khó khăn và dễ mất an toàn. Vì vậy sáng kiến "Xe nâng hạ hòm hộp cải tiến" để giúp nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, sắp xếp hòm hộp vật tư, đạn dược". Theo tác giả, trong quá trình vận chuyển, bốc xếp hòm hộp vật tư, đạn dược các nhân viên quốc phòng phải vận chuyển bằng tay, thủ công, tốn nhiều sức lực (2 người 1 hòm đạn, hòm vật tư); quá trình nâng hòm, hộp lên cao để xây ra mất an toàn. Với thiết kế nhỏ gọn, chiều cao nâng được 1,80m, trọng lượng nâng tối đa 100kg, có thể di chuyển đa hướng, Xe nâng hạ hòm hộp cải tiến đã giúp 1 người có thể vận chuyển được nhiều hòm, hộp một lúc và nâng hạ một cách dễ dàng, bảo đảm an toàn; giúp cho người sử dụng tăng năng suất gấp 4 lần so với bình thường. Đánh giá về hiệu quả, cải tiến đã mang lại về kinh tế là để chế tạo, sản xuất, nguồn nguyên vật liệu để tìm kiếm trên thị trường. Sản phẩm cũng dễ vận chuyển, di dời, sắp xếp các hòm hộp vật tư, đạn dược; giảm bớt được thời gian, công sức và bảo đảm an toàn trong quá trình huấn luyện, diễn tập... vì vậy có thể áp dụng rộng rãi trong các nhà kho vật tư, vũ khí đạn trong LLVT.

Với sáng kiến "Thiết bị điều khiển từ xa cho phao cứu sinh", Đại úy Bùi Văn Toàn, nhân viên Quân lục, Ban Tham mưu, Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh), tác giả sáng kiến cho biết: "Từ việc từng chứng kiến cảnh tượng mất mát, đau thương do đuối nước, tôi đã ấp ủ mong ước sáng chế một loại thiết bị cứu sinh có thể tiếp cận, ứng cứu người bị tai nạn đuối nước một cách nhanh chóng, kịp thời, giảm thiểu thương vong". Hiện nay, một số đơn vị được biên chế rất nhiều loại phao cứu sinh cá nhân như phao tròn, áo phao, phao hơi... Tuy nhiên, các loại phao cứu sinh, thiết bị cứu sinh này tính cơ động còn kém, khó ném chính xác đến người bị nạn nên chưa đáp ứng được việc cứu trợ kịp thời. Đặc biệt, trong các tình huống môi trường khắc nghiệt như biển sóng cao, gió lớn thì nạn nhân khó tiếp cận đến phao ném. Với sáng kiến "Thiết bị điều khiển từ xa cho phao cứu sinh" được sáng chế là một thiết bị độc lập dễ dàng tích hợp lên tất cả các module phao cứu sinh biên chế sẵn có tại đơn vị. Thông qua điều khiển từ xa, phao có khả năng chủ động chạy đến vị trí nạn nhân để đưa nạn nhân vào bờ hoặc vào bến nổi một cách an toàn trong thời gian nhanh nhất.

Theo đó, khi phát hiện nạn nhân đang có nguy cơ đuối nước, người cứu nạn nhắc phao lên bật công tắc khởi động và ném phao xuống nước, thông qua điều khiển từ xa sẽ di chuyển phao đến người bị nạn. Phao được đẩy bằng hai động cơ điện gắn hai chân vịt, chủ động đến người bị nạn và đưa nạn nhân vào bờ. Thiết bị có thể vận hành trong điều kiện ngày và đêm nhờ trang bị các đèn tín hiệu hỗ trợ; có thể sạc pin để sử dụng nhiều lần và liên tục trong điều kiện khắc nghiệt. Thiết bị cũng có thể làm vật nổi cho 3-4 người đu bám tay chỗ chờ ứng cứu và có thể kéo 1-2 người vào bờ. Ngoài khả năng cứu hộ người trên sông, biển, phao cứu sinh còn có thể sử dụng chỗ nhụy yếu phẩm, phục vụ cứu hộ, cứu nạn trong vùng lũ hay vận chuyển thuốc men y tế, nhu yếu phẩm ở những nơi tàu thuyền khó tiếp cận. Trong du lịch, phao có thể được trang bị tại các bãi tắm, khuôn viên trò chơi nước phục vụ cứu hộ, cứu nạn.

Để khai thác có hiệu quả các sản phẩm tiêu biểu và chuẩn bị tốt cho tham gia Hội thi cấp Quân khu, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; các cơ quan chuyên môn làm tốt vai trò tham mưu, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phát động sâu rộng, động viên, khích lệ các cá nhân tích cực, tâm huyết trong nghiên cứu, sáng tạo các sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện. Qua đó, tổ chức huấn luyện phù hợp với từng đối tượng, địa hình, khả năng cơ động tác chiến của LLVT địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, tiêu biểu mẫu mực./.
Bài và ảnh: HOÀNG TUẤN



Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuân Trường giới thiệu cải tiến "Sào nâng dây" trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện lực lượng dân quân cơ động.

Trạm Y tế phường Vị Hoàng chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh cho nhân dân

Phường Vị Hoàng nằm ở khu vực trung tâm thành phố Nam Định, tập trung đông dân cư với hơn 2.000 hộ dân, gần 7.500 nhân khẩu. Trên địa bàn phường có 21 cơ quan, doanh nghiệp, một trường mầm non, hai nhà trẻ tư nhân và một trường THCS. Với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, những năm qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên Trạm Y tế phường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế - dân số, triển khai kịp thời, hiệu quả phòng chống dịch bệnh.

Trạm hiện có 1 y sĩ, 1 nữ hộ sinh, 1 dược sĩ, 2 điều dưỡng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyến đầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, lãnh đạo Trạm luôn bám sát các nội dung hoạt động của ngành, địa phương để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên trong công tác khám, điều trị và phòng, chống dịch bệnh; tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên được tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do y tế tuyến trên tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn. Trạm duy trì giao ban định kỳ hàng tháng, kịp thời giải đáp, tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động. Do có sự bố trí công việc hợp lý, khoa học nên cán bộ, nhân viên đã phát huy được năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, có thái độ phục vụ bệnh nhân tận tình, chu đáo, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử đối với người bệnh, thực hiện tốt 12 điều y đức của người thầy thuốc. Công tác khám, chữa bệnh có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tư vấn sử dụng thuốc an toàn, khám bệnh kê đơn hợp lý, kết quả điều trị đạt tỷ lệ cao; số người đến trạm khám bệnh, chữa bệnh ngày càng đông. Trong năm 2022, Trạm Y tế phường đã khám và điều trị cho hơn 1.800 lượt người. Công tác lập hồ sơ quản lý sức khỏe hộ gia đình bằng hồ sơ điện tử được thực hiện hiệu quả.

Cùng với công tác khám chữa bệnh, Trạm Y tế phường Vị Hoàng thực hiện có hiệu quả

các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế - dân số; đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các ca bệnh. Thời gian qua, Trạm Y tế chủ động phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với từng giai đoạn và thực tế ở địa phương theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Triển khai hiệu quả công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho từng đối tượng. Trong đợt cao điểm dịch sốt xuất huyết vừa qua, Trạm Y tế tham mưu với UBND phường đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức và huy động cán bộ, nhân dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết. Phát động chiến dịch huy động người dân làm vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, bọ gậy; phun hóa chất diệt

Trạm Y tế phường Vị Hoàng chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh cho nhân dân



Người dân khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế phường Vị Hoàng (thành phố Nam Định).

muối tại khu dân cư, các khu vực có đông người như: Trường học, chợ và trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp... Khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu bệnh sốt xuất huyết phải đến ngay các cơ sở y tế để được khám và tư vấn kịp thời, không tự điều trị tại nhà. Trên địa bàn phường ghi nhận 19 ca bệnh sốt xuất huyết, Trạm Y tế theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân; tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại 4 cụm dân cư, xử lý triệt để ngay khi phát hiện, không để dịch bùng phát, lan rộng. Bên cạnh đó, Trạm duy trì tốt công tác tiêm chủng mở rộng và triển khai quản lý, theo dõi trên hệ thống phần mềm. Số trẻ trong độ tuổi được tiêm đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh đạt tỉ lệ 95%; 100% phụ nữ mang thai được khám thai định kỳ 3 lần; số phụ nữ có thai được tiêm phòng uốn ván đạt tỉ lệ 85,1%. Trạm tổ chức nhiều hoạt động như tập huấn, truyền thông giáo dục dinh dưỡng và thực hành nấu ăn... đã góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người chăm sóc trẻ về chăm sóc sức khỏe trẻ em. Đến nay, tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể chiều cao trên địa bàn phường đã giảm còn 9,26%; suy dinh dưỡng thể cân nặng còn 7,87%. Trạm phối hợp với các trường học

(Xem tiếp trang 4)
Bài và ảnh: NGUYỄN THU HUỶÊN

TIN THẾ GIỚI

(Tiếp theo trang 1)
thường trực Việt Nam tại LHQ, nhấn mạnh kể từ khi thông qua Nghị quyết HĐBA 1325 vào năm 2000 đến nay, phụ nữ đã phát huy vai trò tích cực và có nhiều đóng góp to lớn trong ngăn ngừa và giải quyết xung đột, tái thiết, thúc đẩy tiến bộ xã hội và phát triển. Để giải quyết các thách thức, bất bình đẳng mà phụ nữ đang phải đối mặt hiện nay và phát huy vai trò của phụ nữ đối với an ninh và hòa bình, Việt Nam cho rằng cộng đồng quốc tế cần tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp chính sách bảo đảm các quyền của phụ nữ và bình đẳng giới.

Anh công bố dự luật ngăn chặn người nhập cư trái phép

Chính phủ Anh ngày 7-3 công bố kế hoạch mới nhằm mạnh tay ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp từ Pháp vào Anh qua eo biển Manche. Theo dự luật được Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman trình bày trước Quốc hội Anh, người nhập cư trái phép qua tuyến đường này sẽ bị trục xuất, bị cấm nhập cảnh vào Anh và bị cấm xin cấp quyền chế công dân của nước này. Số đơn xin tị nạn hàng năm cũng sẽ được giới hạn ở mức do quốc hội quy định. Sau khi bị trục xuất, người di cư sẽ được đưa trở lại quê hương của họ hoặc đến một điểm đến an toàn như Rwanda, theo khuôn khổ đối tác đã thống nhất giữa 2 nước. Các quyền pháp lý của những người này sẽ bị hạn chế đáng kể. Trước đó, Anh và Pháp có nhiều thỏa thuận tăng cường giám sát eo biển Manche để ngăn chặn dòng người di cư trái phép qua tuyến đường này, vốn tăng mạnh từ năm 2018. Riêng trong năm 2022, vẫn có trên 45 nghìn người vượt Eo biển Manche trên những chiếc thuyền nhỏ để nhập cảnh vào Anh, tăng 60% so với năm trước đó. Từ đầu năm 2023 đến nay, con số này đã lên gần 3.000 người trong khi tổng số đơn xin tị nạn tại Anh đang chờ giải quyết đã vượt quá con số 160 nghìn. Người di cư thường sử dụng thuyền nhỏ để di chuyển trong đêm tối, tránh được sự phát hiện của lực lượng an ninh 2 nước, song tiềm ẩn mối nguy hiểm đe dọa tính mạng. Tháng 11-2021, ít nhất 27 người thiệt mạng khi chiếc thuyền chở số người vượt biển này bị hỏng giữa đường. /.

(Tiếp theo trang 1)
Kỳ 1: Đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế

Quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh đã diễn tiến trong thời gian khá dài, nhất là từ năm 2010 đến nay với sự tập trung đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ. Toàn tỉnh hiện đã phát triển 17 đô thị các loại, trong đó có 1 đô thị loại I là thành phố Nam Định, 1 đô thị loại IV là thị trấn Thịnh Long và 15 đô thị loại V là các thị trấn huyện lỵ và trung tâm vùng huyện: Mỹ Lộc (huyện Mỹ Lộc), Yên Định, Cổn (Hải Hậu), Rạng Đông, Quý Nhắt, Liễu Đề (Nghĩa Hưng), Quất Lâm, Ngô Đổng (Giao Thủy), Cổ Lễ, Cát Thành, Ninh Cường (Trực Ninh), Xuân Trường (Xuân Trường), Lâm (Ý Yên), Gôi (Vụ Bản), Nam Giang (Nam Trực). Khu vực có tốc độ đô thị hóa cao là khu vực dọc theo Quốc lộ 21, Quốc lộ 10 (là các trục giao thông huyết mạch cũ, động lực phát triển chính của tỉnh từ lâu) với các đô thị quan trọng như thành phố Nam Định, các thị trấn Cổ Lễ, Xuân Trường, Quất Lâm, Rạng Đông, Quý Nhắt...

Thành phố Nam Định là đô thị tỉnh lỵ được hình thành và phát triển sớm (cuối thế kỷ 19), có vai trò trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo của tỉnh; có các giá trị văn hóa, lịch sử nổi trội, có vị trí quan trọng về an ninh - quốc phòng. Thành phố đã đạt tỷ lệ đô thị hóa 90%, tiêu biểu cho diện mạo đô thị của tỉnh, được quy hoạch bài bản; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng khá hoàn chỉnh. Riêng giai đoạn 2015-2020, thành phố đã huy động hơn 43 nghìn tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để xây dựng, chỉnh trang đô thị, nhất là hệ thống giao thông qua thành phố rất thuận tiện với các tuyến Quốc lộ 10, 21, 21B), tuyến đường sắt Bắc - Nam). Nhiều công trình tạo điểm nhấn về diện mạo, cảnh quan, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội như Khu đô thị Dệt Nam Định, Nam

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TỪ QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA

Định Tower, Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần - Chùa Phổ Minh, Khách sạn Nam Cường... Khu dân cư nội thành của thành phố chủ yếu được xây dựng theo hình thái kiến trúc nhà lô phố - nhà ở kết hợp kinh doanh; khu vực phía Nam sông Đào cũng đang từng bước phát triển và khai thác sâu giá trị nổi trội về cảnh quan sinh thái nông nghiệp của các khu làng trồng hoa, cây cảnh nằm đan xen với các vùng trồng lúa và vùng đất bồi ven sông màu mỡ, trù phú. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm khoảng 95,9%, chủ yếu là lao động ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và xây dựng đô thị với đa dạng các ngành nghề, dịch vụ như: cơ khí chế tạo điện, điện tử, dệt may, da giày, nhà hàng, sửa chữa bảo trì thiết bị xe máy và thiết bị cơ khí, xây dựng, công nghệ thông tin, nghề truyền thống, vận tải... Từ tháng 11-2011, thành phố Nam Định đã được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại I; giữ vai trò là đô thị hạt nhân, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Giữ vai trò là cửa ngõ giao thông đầu tiên từ các huyện phía Đông Nam lên thành phố Nam Định do nằm ở phía Bắc huyện Trực Ninh, vì vậy thị trấn Cổ Lễ được phát triển theo hình thái đô thị vệ tinh. Trong đó, lấy trung tâm hành chính - chính trị huyện làm trọng tâm để phát triển ra xung quanh và tuyến Quốc lộ 21 là trục giao thông chính để phát triển đô thị; chú trọng phát triển khu vực đô thị mở rộng, tổ chức không gian đô thị hiện đại, hài hòa với không gian văn hóa nông thôn, bố

trí cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật liên kết chặt chẽ không gian sống và các khu vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp như mộc, sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc... Hạ tầng xã hội đã tương đối phát triển với các tiêu chí của đô thị loại V, trong đó, các công trình tiêu biểu đều được xây dựng kiên cố và hầu hết xây dựng hướng ra Quốc lộ 21. Hệ thống giao thông trực chính đã được xây dựng tương đối đồng bộ với hệ thống vỉa hè, chiếu sáng công cộng, cây xanh hai bên tuyến cùng với hệ thống cấp/ thoát nước. Giao thông trong trung tâm thị trấn tổ chức theo mạng lưới ô cờ, tương đối phát triển, thuận lợi nằm trên tuyến Quốc lộ 21 tạo điều kiện cho thị trấn phát triển kinh tế đa dạng với các ngành nghề dịch vụ, trung tâm cung cấp các sản phẩm hàng hóa, tiện dụng lớn cho các cơ sở nhỏ trong toàn huyện và các vùng lân cận. Nhờ đó, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm khoảng 70,3%, chủ yếu làm các ngành nghề dịch vụ hỗn hợp... Nằm cuối Quốc lộ 21, ven biển phía Nam huyện Hải Hậu, sát cửa sông Ninh Cơ, thị trấn Thịnh Long có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng, bảo vệ bờ biển và giữ vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, dịch vụ du lịch, đầu mối giao thông, giao lưu của khu vực phía Nam tỉnh. Thị trấn đã chủ động phát triển đô thị theo định hướng phát triển đô thị, tập trung dọc theo các tuyến giao thông đối ngoại và tại các khu trung tâm. Hệ thống hạ tầng xã hội với các công trình hành chính, trụ sở

cơ quan; trạm y tế, trường THPT, cơ sở khách sạn, nhà nghỉ các khu dịch vụ dọc theo bãi biển Thịnh Long... theo hướng tiếp cận trên trục đường giao thông chính. Thị trấn Thịnh Long đã đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và bước đầu phát triển kinh tế có hiệu quả trên cơ sở khai thác sức ảnh hưởng của đô thị hóa. Trong đó, đã tận dụng đặc trưng thiên nhiên, khai thác bãi tắm biển nằm dọc phía Nam và khu vực phía Tây là sông Ninh Cơ với cảnh quan, môi trường trong lành để phục vụ khách du lịch trong cũng như ngoài tỉnh. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm khoảng 70%, chủ yếu là lao động dịch vụ hỗn hợp cho đô thị, du lịch với đa dạng các ngành nghề như nhà hàng, khách sạn, nghỉ dưỡng... Đáng kể nhất trong quá trình phát triển đô thị hóa của tỉnh thời gian qua là việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đã được đặc biệt quan tâm vào giai đoạn 2016-2020 bằng các nguồn ngân sách và ngoài ngân sách, nhất là nguồn vốn huy động từ người dân. Nhờ đó, các đô thị của tỉnh đã và đang phát triển tốt hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Một số đô thị làm tốt công tác bảo vệ, không gian đô thị, chất lượng kiến trúc, cảnh quan được nâng lên, không gian tự nhiên được bảo vệ. Diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc. Toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều nhà cao tầng, nhiều công trình kiến trúc mang sắc thái riêng, không còn nhà tạm, nhà kém kiên cố; hạ tầng dịch vụ đô thị ngày càng được hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại. Với sự hức của mình, trên trục đô thị dọc các Quốc lộ 21, Quốc lộ 10 đã hình thành và xây dựng một

số vốn, KCN tập trung gần các đô thị lớn như KCN Bảo Minh, KCN Dệt may Rạng Đông, KCN Hồng Tiến... đồng thời thu hút các nguồn vốn nước ngoài vào khu vực công nghiệp và dịch vụ. Năm 2020, thu hút vốn đầu tư xã hội lên tới trên 39,3 nghìn tỷ đồng. Hệ thống đô thị đã đóng góp lớn cho sự nghiệp tăng trưởng kinh tế của tỉnh với tỷ trọng đáng kể (chiếm hơn 50%); tăng trưởng kinh tế khu vực đô thị thường nhanh hơn khu vực nông thôn khoảng 1,92 lần. Nguồn thu của các đô thị, đặc biệt là của thành phố Nam Định, chiếm tỷ lệ quan trọng trong cơ cấu thu ngân sách Nhà nước (trên 20%), giữ vai trò quan trọng và là động lực chủ yếu đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; góp phần đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế từ mô hình nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ (tốc độ dịch chuyển giai đoạn 2010-2020 là khoảng 3,6%/năm). Bên cạnh đó, hệ thống đô thị của tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao mức sống, dân trí và văn minh xã hội như: Tỷ lệ người nghèo giảm 0,8%; tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2020 chỉ còn 17,4‰; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân năm 2020 giảm còn 10,5‰; tuổi thọ trung bình dân số tăng từ 73 (năm 2010) đến 74,5 tuổi (năm 2020). Có thể nói, quá trình phát triển đô thị hóa tại các địa phương trong tỉnh thời gian qua đã tạo sức ảnh hưởng, lan tỏa quan trọng trong thu hút các nguồn lực và có hội phát triển trên các lĩnh vực về cho tỉnh và các địa phương. (còn nữa)

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định

GÓP Ý VÀO DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Đề nghị chỉ giao Nhà nước thu hồi, giải phóng mặt bằng và áp dụng chung một mức giá theo khung giá đất



Đồng chí Trần Lê Đoàn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp lẵng hoa tươi thắm và bức tranh Bác Hồ chăm sóc cây trong vườn của Bác.

Ngày 8-3, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) tổ chức lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và hướng ứng chương trình "Chung tay vun trồng tương lai - Vì nhà trường xanh". Đồng chí Trần Lê Đoàn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; cán bộ, giáo viên cùng toàn thể sinh viên nhà trường tham dự lễ phát động.

Thức lệnh lời dạy của Bác Hồ và hướng ứng Tết trồng cây do Tỉnh ủy, HĐND, UBND phát động, những năm qua, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã xây dựng vườn cây trong chương trình "Chung tay vun trồng tương lai - Vì nhà trường xanh". Đến nay, Trường đã trồng được khoảng 4.000 cây; trong đó năm 2022, toàn trường học sinh trồng được 2.000 cây. Vườn cây được quy hoạch với diện tích 20ha và chia thành nhiều vườn nhỏ chuyên canh như vườn hồng, vườn cây ăn quả, vườn ươm và vườn xoài do Lữ đoàn Không quân 241 tặng.

Tại lễ phát động, lãnh đạo nhà trường đã nhấn mạnh ý nghĩa, mục đích của hoạt động trồng cây gây rừng và kêu gọi cán bộ, giáo viên, người lao động và toàn thể sinh viên tích cực hưởng ứng tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường. Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu và cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia trồng cây tại cơ sở của trường tại phường Mỹ Xá (thành phố Nam Định)./.
Tin, ảnh: HUỖN TRANG

(Tiếp theo trang 1)
tình cảm sâu nặng của Người dành cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nam Định; đồng thời góp phần đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, nâng cao niềm tin, tạo động lực mới cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà; kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua yêu nước, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hoạt động kỷ niệm của tỉnh được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm; là sự kiện lớn nhất trong năm 2023. Vì vậy, từng sở, ban, ngành, địa phương liên quan cần thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi "Bác Hồ với Nam Định - Nam Định với Bác Hồ"; đồng thời nhân rộng các gương học tập và làm theo Bác. Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương tổ chức đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan. Đồng thời tăng cường các hoạt động chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn các huyện, thành phố. Chương trình nghệ thuật cần tạo sức lan tỏa cao; chương trình hội thảo, lễ kỷ niệm được chuẩn bị chu đáo, kỷ lưỡng. Giao lực lượng Công an tỉnh làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông suốt thời gian trước, trong và sau lễ kỷ niệm. Từng ngành, từng lĩnh vực tập trung thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ được phân công đóng góp vào thành công chung của chuỗi sự kiện././.

Siết chặt quản lý chất lượng SẢN PHẨM HÀNG HÓA

(Tiếp theo trang 2)
lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều hành vi gian lận về đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, loại bỏ những sản phẩm không đạt chất lượng ra khỏi thị trường đảm bảo quyền, lợi ích của nhà sản xuất và người tiêu dùng. Nhiều doanh nghiệp đã nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mình, nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật đảm bảo chất lượng SPHH và nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Mặc dù đạt được kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên thực tiễn quản lý chất lượng SPHH trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn nhiều khó khăn, bất cập như: Tình hình vi phạm về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp, nhiều SPHH nhập lậu không đảm bảo chất lượng và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng chưa được kiểm soát, ngăn chặn triệt để... Năng lực các phòng thủ nghiệm trên địa bàn chưa đáp ứng nhu cầu thủ nghiệm chất lượng SPHH và thiếu các thiết bị kiểm tra nhanh phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra. Các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chưa bao phủ hết đối

Đánh giá cao những điểm mới được sửa đổi, bổ sung, tuy nhiên, bất bình, không đồng thuận, ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng. Vì vậy, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nên quy định thống nhất nên áp dụng chung một mức giá trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; đồng thời chỉ áp dụng một cơ chế giao cho Nhà nước thu hồi đất tất cả các dự án (kể cả trường hợp sử dụng đất thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh). Việc áp dụng chung một mức giá (theo khung giá đất định kỳ 5 năm/lần) giúp không phát sinh sự so sánh, giá tăng sự đồng thuận của các chủ sở hữu đất cùng một tuyến đường, một khu vực ngay cả khi thu hồi đất cho các mục đích sử dụng khác nhau, giúp công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng nhanh chóng, thuận lợi hơn. Nếu áp dụng một cơ chế giao cho Nhà nước thu hồi đất, sau giải phóng mặt bằng, nếu Nhà nước cho thuê hay tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (theo Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư thu, Luật Đấu giá tài sản) thì mức thu lúc đó cũng nộp về ngân sách Nhà nước, cuối cùng người dân cũng được hưởng lợi.

Đại diện Hoàng Tài nguyên và Môi trường huyện Xuân Trường nêu ý kiến: Theo quy định của luật hiện hành, trong tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất là UBND cấp cơ sở thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất; sau đó mới gửi thông báo đến từng người có đất thu hồi, họ phục hồi đất người dân trong hợp vụ có đất thu hồi. Nhưng theo Điều 85 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã đảo lại quy trình. Cụ thể, dự thảo Luật quy định trước khi ban hành thông báo thu hồi đất, UBND cấp xã nơi có đất thu hồi có trách nhiệm tổ chức họp để phổ biến, tiếp nhận ý kiến của người dân về kế hoạch thực hiện dự án, chủ trương, chính sách liên quan đến việc bồi thường. Thực tế, quy trình hiện hành đang khả thi, rất thuận lợi cho các cấp chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng, vì vậy Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nên giữ nguyên trình tự cũ././.
THANH THUY (tổng hợp)

Đề nghị chỉ giao Nhà nước thu hồi, giải phóng mặt bằng và áp dụng chung một mức giá theo khung giá đất. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bỏ quy định Khung giá đất; khoản 1 Điều 154 quy định Bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 của năm. Việc quy định xây dựng giá đất theo từng năm là rất tốt nhưng thực tế hiện nay cho thấy để hoàn thành bảng giá đất dù rất khẩn trương cũng mất 6 tháng, trong khi khung giá đất (theo quy định hiện hành) tuy ban hành định kỳ 5 năm/lần nhưng vẫn có cập nhật, bổ sung mức giá theo diễn biến thị trường. Do đó, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nên giữ quy định Khung giá đất để đảm bảo giữ sự quản lý của Nhà nước ổn định trong giai đoạn 5 năm, không nhất thiết phải thay đổi Bảng giá đất theo từng năm.

Pháp luật hiện hành quy định cụ thể hai phương án thu hồi đất: Thứ nhất là Nhà nước thu hồi đất để phục vụ các dự án sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư và một số trường hợp được HĐND cấp tỉnh xem xét thông qua chủ trương thu hồi đất. Thứ hai là trường hợp sử dụng đất thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh thì Nhà nước không thu hồi đất mà chủ đầu tư và người sử dụng đất tự thỏa thuận việc sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Quy định này khiến công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Trên thực tế, nhiều đoạn tuyến hoặc một khu đất phải thực hiện giải phóng mặt bằng cả dự án bao gồm cả phần do Nhà nước thu hồi đất lẫn dự án do doanh nghiệp thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong trường hợp này

Agribank Nam Định quay số mở thưởng Chương trình tiết kiệm

(Tiếp theo trang 1)
Chương trình tiết kiệm dự thưởng "Xuân sang gửi tiền - Nhận liền Honda CR-V" được Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định triển khai nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Agribank, diễn ra từ ngày 1-12-2022 với 718 giải các loại, tổng giá trị thưởng là 1 tỷ 370 triệu đồng với giải Đặc biệt là 1 xe ô tô Honda CR-V trị giá 1 tỷ 48 triệu đồng và nhiều phần quà giá trị khác như các số tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, 30 triệu đồng... Tổng số mã dự thưởng là 70 nghìn mã. Đến hết ngày 16-2-2023, Chi nhánh đã phát hành được 100% mã dự thưởng. Tổng số khách hàng tham gia chương trình là 5.087 khách hàng, tổng số tiền huy động là 1.133 tỷ đồng; trong đó kỳ hạn 6 tháng có 984 khách hàng tham gia với số tiền 229 tỷ đồng; kỳ hạn 12 tháng có 4.103 khách hàng tham gia với số tiền 904 tỷ đồng.

Kết quả quay số, Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định đã xác định được các mã trúng thưởng gồm: giải Đặc biệt là 46836; 1 giải Nhất là 18273; 2 giải Nhì là 23264 - 04926; 2 giải Ba là 6151 - 1634 và 1 giải May mắn là 72.

Cần cứ vào kết quả quay số mở thưởng, Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định sẽ công bố kết quả trúng thưởng tại các điểm giao dịch trực thuộc và trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông báo cho khách hàng trúng thưởng theo họ tên, địa chỉ, số điện thoại ghi trên phiếu dự thưởng. Dự kiến ngày mở thưởng trao giải là ngày 15-3-2023././.
Tin, ảnh: HUỖN TRANG

Vụ Bản xây dựng các mô hình điển hình...

(Tiếp theo trang 2)
nông dân tự quản BVMT, thành lập tổ thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV trên các cánh đồng ở cả 12 chi Hội. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp BVMT, đến nay trên địa bàn huyện Vụ Bản có 100% số hộ dân thực hiện mô hình phân loại rác thải hữu cơ tại nguồn. Năm 2022, đã có hơn 18 nghìn hộ dân tham gia thực hiện mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại hộ, đạt gần 40% tổng số hộ, tăng gần 50% số hộ so với năm 2021. Bên cạnh công tác huy động người dân tham gia BVMT, trong qua trình đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, các địa phương trong huyện đã đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và vận động người dân các thôn, xóm đóng góp kinh phí nâng cấp đường đong ngõ, xây dựng rãnh thoát nước, hệ thống tiêu nước trong khu dân cư, xử lý triệt để tình trạng nước thải sinh hoạt ứ đọng, gây mất vệ sinh môi trường. Để đảm bảo mọi người dân đều được sử dụng nước sạch, huyện chỉ đạo hoàn thành việc chuyển nguồn nước thô từ sông Đào cấp cho các nhà máy nước sạch, đáp ứng yêu cầu sản xuất và phục vụ sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Hiện nay, 100% dân số trên địa bàn huyện được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, trong đó khoảng 99,7% số hộ dân được sử dụng nước sạch từ các nhà máy cấp nước sạch trong và ngoài huyện. 100% số xã, thị trấn đều đã đầu tư kinh phí xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt; các tổ thu gom, xử lý rác thải ở các thôn, xóm sau khi được kiện toàn đã tăng tần suất thu gom từ 3-4 lần/tuần, khối lượng thu gom đạt trên 96%. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các phòng,

Thời sự Quốc tế Lithium - nguyên tố địa chính trị trong kỷ nguyên xe điện

Theo trang Asia Times, các công nghệ năng lượng sạch là rất cần thiết để đạt được các mục tiêu khử carbon được đặt ra trong Thỏa thuận Paris. Các khoáng chất quan trọng - bao gồm lithium, niken, coban, than chì, đồng và các nguyên tố đất hiếm - là then chốt để sản xuất các sản phẩm năng lượng sạch như tấm pin mặt trời, tua-bin gió và pin năng lượng cho xe điện (EV). Nhu cầu về lithium (Lithi, ký hiệu hóa học là Li), một thành phần quan trọng trong pin lithium-ion, đã tăng vọt trong 3 năm qua khi quá trình chuyển đổi năng lượng sạch tăng tốc. Mặc dù nguồn lithium dồi dào, nhưng được phân phối không đồng đều và không thể tái tạo.

Và cho đến khi có vật liệu thay thế hoặc một cách tiếp cận khác để cung cấp năng lượng cho pin, lithium sẽ trở thành trung tâm của những căng thẳng địa chính trị đối với việc kiểm soát các nguồn tài nguyên quan trọng. Hiện nay, có ba quốc gia hàng đầu xử lý hơn 80% khoáng chất quan trọng nhất được sử dụng trong pin lithium. Trung Quốc thống trị việc xử lý hầu hết các loại khoáng sản, với hơn 50% tổng thị phần - ngoài thị niken và đồng, trong đó Trung Quốc kiểm soát lần lượt 35% và 40%.

Các ngành có hàm lượng công nghệ cao đang dựa vào sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia có nguồn lực khác nhau. Điều này diễn ra nhịp nhàng trong thời kỳ hợp tác và ổn định địa chính trị. Tuy nhiên, mức độ xử lý tập trung cao trong chuỗi cung ứng pin lithium sẽ đồng nghĩa nó sẽ bị gián đoạn do chiến tranh, dịch dịch toàn cầu, thiên tai hoặc căng thẳng địa chính trị. Australia là nước có trữ lượng lithium lớn nhất thế giới với doanh thu xuất khẩu đã tăng vọt và lithium trở thành mặt hàng xuất khẩu có giá trị thứ sáu của nước này. Australia cần xem xét cách kiểm soát tài nguyên của mình trong cuộc đua lithium. Australia và Trung Quốc bổ sung cho nhau trong chuỗi cung ứng này. Australia cung cấp 46% lithium và một tỷ lệ lớn trong đó dành cho các cơ sở chế biến của Trung Quốc, sau đó là các nhà sản xuất pin và xe điện của Trung Quốc.

đã hạn chế tốc độ đẩy nhanh quá trình sản xuất mới để đáp ứng nhu cầu gia tăng nhanh chóng. Việc xây dựng những khả năng như vậy đòi hỏi đầu tư vốn, công nhân lành nghề và một hệ sinh thái nội các như cung cấp linh kiện, thiết bị và dịch vụ bổ sung được tập hợp lại để giảm thiểu chi phí. Trong khi đó, ưu tiên an ninh quốc gia hơn lợi ích kinh tế, Mỹ và Liên minh châu Âu đặt mục tiêu tăng cường khả năng tự cung tự cấp trong chuỗi cung ứng lithium do lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung cấp pin do sự thống trị sản xuất của Trung Quốc. Bắc Kinh vì thế có thể đối mặt với khả năng bị cắt khỏi chuỗi cung ứng do Mỹ dẫn đầu.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Australia, Ed Husic cho rằng đối mặt với những căng thẳng địa chính trị với lithium, Australia nên chuyển từ hoạt động "khai thác và vận chuyển" có giá trị gia tăng thấp sang vì trí có giá trị gia tăng cao hơn, như xử lý hóa chất lithium và sản xuất pin. Mặc dù Australia không phải chịu "lời nguyền tài nguyên" theo nghĩa truyền thống, nhưng sự bùng nổ tài nguyên khoáng sản và khí đốt tự nhiên của nước này trong 30 năm qua đã dẫn đến sự tăng giá của đồng đô la Úc, làm giảm khả năng cạnh tranh của các mặt hàng xuất khẩu khác. Vào năm 2021, giá trị gia tăng trong lĩnh vực sản xuất giảm xuống dưới 6% GDP của Úc, từ mức gần 14% vào năm 1990. Việc Australia tiến lên chuỗi giá trị sẽ đòi hỏi đầu tư và công nghệ, đồng thời chịu chi phí về môi trường đáng kể. Nếu không có lợi thế quy mô, các sản phẩm do họ sản xuất cũng sẽ không đạt được khả năng cạnh tranh toàn cầu. Canberra phải xem xét các chính sách công nghiệp dài hạn giúp nước này có thể đóng vai trò giữa biến đổi khí hậu thay vì bị kẹt giữa cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường././.
Ảnh: Asiaticimes

Trung Quốc sản xuất 60% sản phẩm lithium có thể giới và 75% tổng số pin lithium-ion, chủ yếu cung cấp năng lượng cho thị trường xe điện đang phát triển nhanh chóng, chiếm 60% tổng thị trường thế giới. Trung Quốc phụ thuộc vào việc nhập khẩu lithium từ Australia cho các sản phẩm hạ nguồn, nhưng họ có thể mua từ các kênh khác, bao gồm cả nguồn cung cấp trong nước hoặc từ Nam Mỹ. Tuy nhiên, sự căng thẳng từ Trung Quốc trong chế biến lithium cũng đồng nghĩa là rất ít quốc gia có thể hấp thụ nguồn cung của Ausgtralia nếu Trung Quốc tìm đến các nguồn thay thế. Thời gian kéo dài trong việc xây dựng các cơ sở xử lý lithium

ban, đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn thực hiện lồng ghép nội dung BVMT trong các hội nghị, lớp tập huấn, buổi sinh hoạt khu dân cư; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6); Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, bằng các hoạt động như ra quân vệ sinh môi trường tại khu dân cư, khơi thông dòng chảy, trồng cây xanh. Từ đó, nhiều phong trào, mô hình BVMT trên địa bàn huyện được duy trì hiệu quả. Điển hình như ở thị trấn Gôi để đảm bảo thực hiện công tác vệ sinh môi trường được thường xuyên, liên tục, UBND thị trấn đã ra nghị quyết chuyên đề; hàng năm, UBND thị trấn tổ chức ký cam kết với các ngành, đoàn thể, các tổ dân phố thực hiện mô hình "Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn", đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công tác BVMT. Các tổ dân phố đã tổ chức ký cam kết thực hiện mô hình đạt 99,9% và đã có 60% số hộ đăng ký đã thực hiện mô hình phân loại rác thải hữu cơ tại hộ, góp phần giảm thiểu lượng rác thải thu gom về khu xử lý tập trung.

Nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp BVMT, đến nay, môi trường nông thôn ở huyện Vụ Bản luôn đảm bảo các tiêu chí xanh - sạch - đẹp. Thời gian tới, UBND các cấp huyện Vụ Bản tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn và chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, vận động và hướng dẫn các hộ dân cách thực hiện mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường sống sạch, đẹp, văn minh././.
Tin, ảnh: HUỖN TRANG

Trạm Y tế phường Vị Hoàng chú trọng công tác...

(Tiếp theo trang 3)
trên địa bàn khám sức khỏe định kỳ cho trên 7.000 học sinh; tổ chức tốt các chương trình nha học dưỡng, chăm sóc mắt cho học sinh. Các vấn đề về vệ sinh môi trường, phòng, chống HIV/AIDS, sức khỏe sinh sản được đảm bảo. Các chỉ tiêu của chương trình dự án trong lĩnh vực y tế đều đạt chỉ tiêu kế hoạch giao, không xảy ra ngộ độc thực phẩm, không có sai sót trong chuyên môn. Đồng chí Ninh Quang Châu, Trạm trưởng Trạm Y tế phường cho biết: "Đời ngũ y, bác sĩ tại Trạm luôn nỗ lực để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Song, bên cạnh những kết quả đạt được, trạm cũng gặp những khó khăn như cơ cấu bệnh tật thay đổi, nhiều bệnh dịch mới phức tạp xuất hiện; nhiều bệnh không lây nhiễm gia tăng như bệnh tiểu đường, bệnh tăng huyết áp, ung thư; nhu cầu được chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng cao. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, Trạm Y tế phường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và trau dồi thêm nhiều các kiến thức về chuyên môn để tiếp cận với nhiều dịch bệnh mới phức tạp xảy ra; từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cũng như công tác dự phòng để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc và chăm sóc đầu cho nhân dân"././.
Tin, ảnh: HUỖN TRANG